
วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

‘เสรี วงษม์ณฑา-พนา ทองมีอาคม’ ช าแหละปมร้อน"คล่ืน 3 จี"ใครไดป้ระโยชน ์

ยงัเป็นประเด็นร้อนๆ อยูใ่นขณะน้ีกบัการประมูลคล่ืน 3 จี ทั้งประเด็นฮั้วประมูล รวมถึงเร่ืองราคาท่ีตั้งไวต้  ่า
เกินไปเพียง 4,500 ลา้นบาทต่อสล็อต จนท าใหรั้ฐเสียผลประโยชน์ จะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เรามาฟัง
มุมมองของ รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา นกัการตลาดช่ือดงั และนายพนา ทองมีอาคม อดีตกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)  

ศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ใหค้วามเห็นวา่ ท่ีผา่นมาการท าประชาพิจารณ์ไม่มีใครพูด
ราคาประมูลวา่ถูกไป ไม่มีแมแ้ต่ประโยคเดียว มีแต่คนพดูวา่แพงขนาดน้ีแลว้
ผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายเท่าไหร่ ราคาตั้ง 4,500 ลา้นบาทมาจากไหน ตอนตั้งราคาน้ีได้
ค  านึงหรือไม่วา่ถา้ผูป้ระกอบการไดไ้ปในราคา 4,500 ลา้นบาท แลว้ราคาท่ีไปถึง
ผูบ้ริโภคจะเป็นเท่าไหร่ จึงจะคุม้ทุน 

มาตอนนี ้ได้ข้อสรุปอย่างทีเ่คยตั้งไว้แล้ว กลบัมีคนบอกว่าถูกไป คนพวกนีอ้ยู่ไหนเมื่อคร้ังท าประชาพจิารณ์ 
ประมูลเสร็จแล้วมาโวยท าไม อย่าลมืไปว่าการตั้งราคาประมูลทีต่ัวเลข 4,500 ล้านบาทน้ันไม่เคยเป็น
ความลบั กสทช.ตั้งขึน้และประกาศมาตั้งแต่ต้นว่าจะคิดลอ็ตละ 5 เมกะเฮิรตซ์ ที ่4,500 ล้านบาท ขณะน้ันไม่
มีใครแย้งสักคนเดียวว่าถูกไป 
บางคนท่ีออกมาโวยเพราะวา่ไม่มีการสู้กนัอยา่งเขม้แขง็ใช่หรือไม่ คนท่ีพดูเคยท ามาคา้ขายหรือเปล่า หรือ
เป็นนกัวชิาการท่ีไม่เคยคา้ขาย ลองมาคิดวา่หากเราเป็นคนท าธุรกิจ ซ่ึงในตลาดมีผูค้า้หลกัอยูแ่ลว้ 3 กลุ่ม 
คู่แข่งกลุ่มแรกมีลูกคา้ 45 ลา้นคน กลุ่มท่ีสองมีลูกคา้ 36 ลา้นคน และกลุ่มท่ีสามมีลูกคา้ 25 ลา้นคน ถา้เป็น
เราท่ีมาใหม่ยงักลา้จะเขา้แข่งขนัหรือไม่ เช่ือวา่คนท่ีคา้ขายเป็นจะไม่เขา้ไปแข่ง เม่ือรู้วา่มีผูค้า้ท่ีครองตลาด
อยา่งเขม้แขง็อยูแ่ลว้  
ควรมองว่าที่ราคามากกว่า หากประมูลได้ราคาทีสู่ง ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าบริการแพงขึน้ไปอกี แล้ว 3จี ทีต่ั้ง
ใจจะให้ครอบคลุมและทัว่ถึงจะท าได้หรือไม่ 

ดา้น นายพนา ทองมีอาคม อดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ให้
ความเห็นวา่ ถา้เรามองแค่มุมใดมุมหน่ึงคงไม่ครบถว้น ทั้งน้ี ในแง่ขององคก์รก ากบั 
หากจะท าอะไรตอ้งคิดถึงทุกฝ่าย ใหเ้ป็นธรรมกบัทั้งประชาชนและรัฐท่ีจะตอ้งเอาเงิน
เขา้รัฐ เป็นธรรมกบัผูป้ระกอบการ และคิดในระยะยาวดว้ยเวลาประมูลจะประกาศกนั
ล่วงหนา้ ชอบไม่ชอบก็คุยกนัตรงนั้นแลว้ก็เดินหนา้ต่อ แต่ตอนน้ีเรามาถึงจุดสุดทา้ย 

และเห็นผลแลว้ แต่จะมาไม่ชอบใจกนั เลยมีปัญหานิดหน่อย  
ถ้ามามองกนัเร่ืองของการไม่ชอบใจกนัส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นเร่ืองของความคิดเห็น มันไม่ใช่ข้อเทจ็จริง เรา
ก าลงัเอาข้อคิดเห็นมาโต้แย้งกนั อยากให้สังคมรับฟังรอบด้านว่าความจริงคืออะไร ส่วนผดิถูกเป็นเร่ืองของ

 

 



กระบวนการยุติธรรม ทีต้่องว่ากนัไป แต่หากยังไม่ชัดแจ้ง อยากให้ดูว่าจริงๆ แล้ว ความจริงมันเกดิอะไรขึน้  
ในแง่ท่ีผมท างานอยูต่รงน้ี ผมเห็นวา่จ านวนผูป้ระกอบการก็ไม่ไดผ้ดิจากท่ีคาดไวแ้ละส่วนเงินท่ีได ้อาจจะมี
หลายท่านมองวา่ไดน้อ้ยไปบา้ง แต่ในแง่ของการประมูลก็ถือวา่ส้ินสุดแลว้ ก็ตอ้งเดินหนา้ต่อไป ถา้จะมี
ตรงไหนผดิก็เดินหนา้ตามกระบวนการ 
อีกประเด็นหน่ึงท่ีจะฝากไวคื้อ ขั้นตอนการใหใ้บอนุญาตและการก ากบัดูแล ขั้นตอนเร่ืองการก ากบัดูแลตอ้ง
มาดูวา่ท าอยา่งไรประชาชนถึงจะไดข้องถูก ท าอยา่งไรจึงจะทัว่ถึง 
ส่วนข้ันตอนทีใ่นการอนุญาต เป็นเร่ืองของการดูว่าใครจะได้ไปและรัฐจะได้ประโยชน์เท่าไหร่ อยากจะฝาก
ไว้ว่า อย่าใจร้อน รับฟังให้รอบด้าน เป็นธรรม ใครผดิกว่็าไปตามผดิ 

 
บทความจาก 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1350903665&grpid=01&catid=05 
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